

11. รายการระหว่างกัน

11.1 รายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2553 และงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 มีดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2553	ณ วันที่ 31 มี.ค. 2554	
1. นายสลิบ สูงสว่าง	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยนายสลิบฯ ถือหุ้นร้อยละ 19.16 ของทุนจดทะเบียนบริษัท - กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 	<p>ค้ำประกันเงินกู้ยืม บริษัทมีวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจกับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ได้แก่ วงเงินหนังสือค้ำประกัน วงเงินตัวสัญญาใช้เงิน และวงเงิน Forward Contract เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ซื้อออกหนังสือค้ำประกันเพื่อเข้าประมูลงาน โดยเป็นการค้ำประกันส่วนบุคคลเต็มวงเงินสินเชื่อ โดยค้ำประกันร่วมกับนายพิชัย คล่องพิทักษ์ นอกจากนี้ นายสลิบฯ ยังค้ำประกันสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ รวม 2 สัญญา เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การค้ำประกันดังกล่าว บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนการค้ำประกันให้แก่กรรมการแต่อย่างใด</p>	วงเงินค้ำประกัน 839,240,256	วงเงินค้ำประกัน 860,030,256	<p>เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนบริษัท นอกเหนือจากหลักประกันอื่น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อที่บริษัทใช้มากที่สุด ได้แก่วงเงินหนังสือค้ำประกัน เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการเข้าประมูลงาน โดยการค้ำประกันดังกล่าว บริษัทไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด</p> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจซึ่งสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2553	ณ วันที่ 31 มี.ค. 2554	
1. นายสลิบ สูงสว่าง (ต่อ)		เงินทดรองจ่าย บริษัทมีรายการเงินทดรองจ่าย เพื่อใช้ในการซื้อแบบ การเข้าประมูลงาน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยรายการเงินทดรองจ่ายที่มีมูลค่าสูงส่วนใหญ่ เป็นเงินทดรองจ่ายเพื่อเข้าร่วมประมูลงาน โดยบริษัทกำหนดนโยบายในการเบิกเงินทดรองจ่าย ซึ่งต้องชำระคืนภายใน 10 วัน	249,639	-	เงินทดรองจ่ายดังกล่าว ถูกเบิกใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางตรวจสอบงาน 75,140 บาท / ค่าใช้จ่ายในการประมูล 5,000 บาท / ค่าใช้จ่ายเดินทางดูงานต่างประเทศ 169,499.15 บาท โดยมีการเบิกเงินทดรองจ่ายเมื่อปี 2553 เนื่องจาก งานยังไม่แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ จึงยังไม่ได้เคลียร์เงินทดรองจ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ นายสลิบฯ ได้จ่ายชำระคืนเงินทดรองจ่ายดังกล่าวให้กับบริษัทเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า ควรดำเนินการชำระคืนเงินทดรองให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 1/54
2. นายพิชัย คล่องพิทักษ์	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยนายพิชัยฯ ถือหุ้นร้อยละ 19.17 ของทุนจดทะเบียนบริษัท - กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ 	ค้ำประกันเงินกู้ยืม บริษัทมีวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจกับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ได้แก่ วงเงินหนังสือค้ำประกันวงเงินตัวสัญญาใช้เงิน และ วงเงิน Forward Contract เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ออกหนังสือค้ำประกันเพื่อเข้าประมูลงาน โดยเป็นการค้ำประกันส่วนบุคคลเต็มวงเงินสินเชื่อ โดยค้ำประกันร่วมกับนายสลิบ สูงสว่าง ทั้งนี้ การค้ำประกันดังกล่าว บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนการค้ำประกันให้แก่กรรมการแต่อย่างใด	วงเงินค้ำประกัน 838,263,804	วงเงินค้ำประกัน 859,053,804	เป็นการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนบริษัท นอกเหนือจากหลักประกันอื่น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้ วงเงินสินเชื่อที่บริษัทใช้มากที่สุดได้แก่วงเงินหนังสือค้ำประกัน เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการเข้าประมูลงาน โดยการค้ำประกันดังกล่าว บริษัทไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจซึ่งสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2553	ณ วันที่ 31 มี.ค. 2554	
3. กิจกรรมร่วมค้า ไฮโดรเทค – ซัลคอน	- กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกันกับผู้ร่วมค้าอีก 2 ราย โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 48 ของทุนจดทะเบียนกิจกรรมร่วมค้า	<p>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น บริษัทให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กิจกรรมร่วมค้า ซึ่งบริษัทร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 48 ของทุนจดทะเบียนกิจกรรมร่วมค้า โดยบริษัทร่วมลงทุนกับผู้ร่วมค้าที่เป็นนิติบุคคลต่างด้าว 1 ราย และนิติบุคคลไทย 1 ราย เพื่อให้บริการงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำมินบุรี โดยการให้การสนับสนุนทางการเงินดังกล่าว เป็นผลจากการดำเนินโครงการของกิจกรรมร่วมค้าที่ประสบผลขาดทุนต่อเนื่อง ทำให้ขาดสภาพคล่องบริษัทในฐานะผู้ร่วมค้า จึงให้การสนับสนุนทางการเงินดังกล่าวตามสัดส่วนการลงทุน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 2.5-8.5 ต่อปี ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 2.5 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา</p> <p>ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยรับจากการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กิจกรรมร่วมค้า</p>	ยอดต้นปี 2,116,760 กู้เพิ่มระหว่างปี - ลดลงระหว่างปี (2,116,760) ยอดปลายปี -	ยอดต้นปี - กู้เพิ่มระหว่างปี - ลดลงระหว่างปี - ยอดระหว่างปี -	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2544 เพื่อให้บริการงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำมินบุรี ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2548 โดยกิจกรรมร่วมค้าได้ทำบันทึกข้อตกลงเลิกกิจกรรมร่วมค้าและแจ้งเลิกกิจการกับกรมสรรพากรเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2553 ซึ่ง ณ วันเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2553 กิจกรรมร่วมค้ามีผลขาดทุนเท่ากับ 11.54 ล้านบาท - กิจกรรมร่วมค้ามีผลการดำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นควรให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว โดยมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยระหว่าง 2.5% ถึง 8.5% ต่อปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2553 กิจกรรมร่วมค้าไม่มีการกู้ยืมเงินจากบริษัทเพิ่มเติม - บริษัทได้ตั้งสำรองหนี้สูญเงินให้กู้และดอกเบี้ยค้างรับในงบการเงินงวดบัญชีปี 2552 และได้ตัดจำหน่ายรายการหนี้สินดังกล่าวเมื่อปิดกิจการร่วมค้า <p><u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าการทำรายการดังกล่าวเป็นการทำที่สมเหตุสมผล และเป็นการค้าเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากเป็นกิจการที่บริษัทเข้าร่วมลงทุน</p>
			3,265	-	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2553	ณ วันที่ 31 มี.ค. 2554	
4. บริษัท สหการวิศวกรรม จำกัด	- นายณิษฐชนม์ ลีสกุล ผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 6.64 ของทุนจดทะเบียนบริษัท เข้าเป็นกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการลงนามในบริษัท สหการวิศวกรรม จำกัด	ร่วมธุรกิจกัน บริษัทและบริษัท สหการวิศวกรรม จำกัด ร่วมกันจัดตั้งกิจการค้าร่วม (Consortium) ในนาม The Consortium of Hydrotek Co.,Ltd. and Sahakorn Wisavakorn Co.,Ltd. เพื่อเข้าประมูลงานก่อสร้างโรงผลิตน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา (EGAT) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 90 และร้อยละ 10 ตามลำดับ ซึ่งบริษัทรับผิดชอบงานโครงการทั้งหมด ยกเว้นงานโยธา ซึ่งบริษัท สหการวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบ	-	-	บริษัทจำเป็นต้องหาพันธมิตรในการเข้าประกวดราคางานจ้างของ EGAT เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ ผลงานและคุณสมบัติผู้รับจ้างในงานดังกล่าว โดยร่วมทำธุรกิจลักษณะกิจการค้าร่วม (Consortium) ซึ่งมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน ไม่มีการแบ่งปันผลกำไรหรือขาดทุนระหว่างกัน และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วก็จะยุติลง <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นกรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของบริษัท เนื่องจากเป็นกิจการที่บริษัทเข้าร่วมดำเนินการ
		ว่าจ้างก่อสร้าง บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท สหการวิศวกรรม จำกัด ให้เข้าดำเนินการปรับพื้นที่งานโครงการบริษัท บี อาร์ท สเติล จำกัด จังหวัดระยอง	567,010	-	เป็นการว่าจ้างเพื่อดำเนินการปรับพื้นที่โครงการก่อนการเข้าดำเนินการก่อสร้างของบริษัท โดยโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2554 ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท สหการวิศวกรรม จำกัด ในราคายุติธรรม <u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผล

ที่มา : ข้อมูลที่ได้รับจากผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

หมายเหตุ : - ตามงบการเงินประจำงวดบัญชีปี 2553 บริษัทมีกิจการร่วมค้าที่ปรากฏในงบการเงิน ดังนี้

- 1) กิจการร่วมค้า ไฮโดรเทคเสรี : ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2545 เพื่อให้บริการงานก่อสร้างและงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสีย และอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นกับเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง โดยมีมูลค่าโครงการรวม 182.11 ล้านบาท โดยโครงการเสรีจลินและส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างแล้วเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 และเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้ทำบันทึกข้อตกลงเลิกกิจการร่วมค้าและแจ้งเลิกกิจการกับกรมสรรพากรเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 โดยจ่ายคืนทุน ผลการดำเนินงานและกำไรสะสมให้กับผู้ร่วมค้าแล้ว (ณ วันเลิกกิจการ กิจการร่วมค้าผลกำไรเท่ากับ 1.89 ล้านบาท) จึงทำให้กิจการร่วมค้าดังกล่าวไม่ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทอีกต่อไป
- 2) กิจการร่วมค้า ไฮโดรเทค-สหการ : ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2549 เพื่อให้บริการงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งอาคารประกอบต่างๆ ในพื้นที่สำหรับเทศบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีมูลค่างาน 179.67 ล้านบาท และงานก่อสร้างกำแพงกันดิน มูลค่างาน 4.40 ล้านบาท รวมเป็น 184.07 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยโครงการเสรีจลินและส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551 และเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ได้ทำบันทึกข้อตกลงเลิกกิจการร่วมค้า และแจ้งเลิกกิจการกับกรมสรรพากรเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 และได้จ่ายคืนทุน ผลการดำเนินงานให้กับผู้ร่วมทุนแล้ว (ณ วันเลิกกิจการ กิจการร่วมค้ามีผลขาดทุนเท่ากับ 4.86 ล้านบาท) จึงทำให้กิจการร่วมค้าดังกล่าวไม่ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทอีกต่อไป

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เป็นธรรม และไม่มี การถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าว

11.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการเข้าทำรายการระหว่างกัน รวมทั้งการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในอนาคต

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคตว่า จะต้องมี การตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัท เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ การตรวจสอบราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการว่า เป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติหรือไม่ และเมื่อ บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัท จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาดูเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

11.4 การอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บริษัท และบริษัทย่อยอาจมีรายการระหว่างกัน กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ สามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

11.5 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการนำเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไป